

UBND HUYỆN TRÀ CÚ  
BAN BIÊN TẬP  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
Số: 02/BBT-TLĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Cú, ngày 25 tháng 4 năm 2023

V/v kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị  
của công dân

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú,
- Ông Ngô Thanh Hoàng Phúc.

Thực hiện Công văn số 505/UBND-VP ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú có ý kiến như sau:

Trước hết, Ban Biên tập chân thành cảm ơn ông Ngô Thanh Hoàng Phúc, địa chỉ thường trú ấp Dầu Đồi, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về sự quan tâm theo dõi những tin tức, thông tin của huyện Trà Cú được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện. Ban Biên tập xin ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của ông Ngô Thanh Hoàng Phúc để Trang Thông tin điện tử huyện hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Đối với các nội dung đơn đề nghị chấn chỉnh của ông Ngô Thanh Hoàng Phúc (đơn ghi ngày 12/4/2023 và ngày 18/12/2022). Ngay sau khi nhận được email của công dân, Ban Biên tập đã chỉ đạo ngay cho cán bộ phụ trách phối hợp với phóng viên viết tin rà soát, kiểm tra và nhanh chóng chỉnh sửa các sai sót như phản ánh của công dân. Hiện nay trên Trang Thông tin điện tử huyện đã không còn thông tin nào bị sai sót, chưa chính xác. Ngoài ra, Ban Biên tập và đơn vị quản lý trực tiếp các phóng viên (Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện) thường xuyên có ý kiến nhắc nhở việc viết tin, bài cộng tác đối với Trang Thông tin điện tử huyện phải kiểm tra các thông tin thật kỹ càng trước khi gửi cho Ban Biên tập thẩm định, nhằm tránh tối đa những sai sót không đáng có trong việc viết tin, bài, hình ảnh.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện một lần nữa xin chân thành cảm ơn và ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của ông Ngô Thanh Hoàng Phúc. Ban Biên tập mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để Trang Thông tin điện tử huyện ngày càng phát triển và được lan tỏa đến đông đảo độc giả trong và ngoài huyện.

Trên đây là nội dung việc kiểm tra, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân. Ban Biên tập báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo và cá nhân ông Ngô Thanh Hoàng Phúc được biết./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  
Huỳnh Thanh Lam**